



กองเกษตรสารสนเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์.02-281-0859, โทรสาร 02-282-2871

ครั้งที่ 363/2553

8 มิถุนายน 2553

“รมว.ธีระ” มอบปลัด กษ. เร่งดูความเชื่อมโยงกระทรวงเกษตรฯ กับ Central Lab เพื่อความชัดเจนทางการบริหารงาน

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยระหว่างการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารของ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเข้ารายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ปัจจุบัน บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Central Lab ไม่ได้ขึ้นตรงต่อการกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพราะบริหารงานด้วยคณะกรรมการบริหาร และต้องรายงานผลการดำเนินงานประจำปีต่อผู้ถือหุ้น คือ กระทรวงการคลัง ซึ่งถือหุ้น 49% และ สำนักงานส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดย่อม หรือ SME แบงก์ อีก 51%

แต่อย่างไรก็ดี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2546 ที่อนุมัติให้จัดตั้ง บริษัท ห้องปฏิบัติการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหาร จำกัด หรือ Central Lab ในปัจจุบันขึ้นนั้น มีรายละเอียดระบุว่าต้องกระจายหุ้นให้ผู้ส่งออก เกษตรกร และประชาชนทั่วไปภายใน 5 ปี ซึ่งการจะดำเนินการส่วนดังกล่าว ต้องนำเสนอหลักการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง จึงต้องกลับมาทบทวนว่า Central Lab มีความเชื่อมโยงกับการบริหารงานของกระทรวงเกษตรฯ นอกเหนือไปจากการเป็นกระทรวงที่รับผิดชอบดำเนินการจัดตั้ง Central Lab ในช่วงแรกหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ นอกจากเพื่อให้การดำเนินงานเรื่องการกระจายหุ้นมีเจ้าภาพนำเข้าสู่ ครม. แล้ว ยังจะทำให้การสนับสนุนต่างๆ จากกระทรวงเกษตรฯ สู่ Central Lab มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อาทิ การปรับบทบาทการตรวจวิเคราะห์ การตรวจรับรองจากภาครัฐในส่วน of กระทรวงเกษตรฯ คือ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง ไปสู่ห้องปฏิบัติการเอกชน เพราะปัจจุบัน Central Lab ไม่จัดอยู่ในหน่วยงานกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งเบื้องต้นได้มอบหมายให้นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับผู้อำนวยการ Central Lab และทีมกฎหมายของทั้งสองหน่วยงานในส่วน of รายละเอียดจากมติ ครม.ข้างต้น รวมถึงระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ และข้อกำหนดตั้งแต่ช่วงเริ่มก่อตั้ง เพื่อความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว โดยให้เทียบเคียงกับความเชื่อมโยงทางการบริหารงานและการควบคุมกำกับดูแลกับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการบริหารในกรณีใกล้เคียงกันนี้โดยเร็วด้วย อาทิ กระทรวงคมนาคม และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีเส้นทางความเป็นมาคล้ายกัน

อนึ่ง บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านห้องปฏิบัติการรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ให้บริการทดสอบด้านห้องปฏิบัติการ การสุ่มตรวจและรับรองสินค้า ที่ปรึกษาระบบคุณภาพและเทคนิครวมทั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบ มีสำนักงาน 6 สาขาครอบคลุมทุก

ภูมิภาค ได้แก่สำนักงานสาขาเชียงใหม่ สาขาขอนแก่น สาขาฉะเชิงเทรา สาขากรุงเทพ สมุทรสาคร และสาขา
สงขลา พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานมากกว่า 350 คน
